

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_MB_032
ชื่อตาราง	สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของสถาบันการเงิน (2528 - 2549)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 70 วัน กำหนดการเผยแพร่ ทุกวันที่ 10
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>ตารางนี้เป็นตารางที่รวบรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของสถาบันการเงินหลักได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นธนาคาร</p> <p>รายการที่แสดงจะเป็นยอดคงค้างรวม ณ วันสิ้นงวดของรายการประเภทเดียวกันของสถาบันการเงินต่างๆข้างต้นระหว่างปี 2528 - ปี 2549 และมีหน่วยเป็นล้านบาท</p> <p>สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายการเงินให้กู้ยืมจำแนกตามประเภทได้แก่ตัวเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินให้กู้ยืมแบบมีระยะเวลา โดยตัวเงินหมายถึงเงินให้สินเชื่อในรูปการรับซื้อตัวเงิน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ตัวเงินในประเทศ หมายถึงตัวเงินที่ผู้ออกตัวและผู้จ่ายเงินอยู่ในประเทศไทย โดยอาจเป็นตัวเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินค้า หรือเกิดจากการตกลงที่จะ ชำระหนี้ระหว่างลูกหนี้หรือผู้ซื้อสินค้ากับเจ้าหนี้หรือผู้ขายสินค้า หรือตัวเงินที่มีได้เกิดจากการซื้อขายสินค้าก็ได้ 1.2 ตัวเงินต่างประเทศ หมายถึงตัวเงินที่ผู้ออกตัวหรือผู้จ่ายเงินอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ครบกำหนด • ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซิท • ตัวเงินค่าสินค้าออก • ตัวเงินต่างประเทศอื่น ๆ 2. รายการเงินรับฝากจำแนกตามประเภทได้แก่เงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ และ เงินรับฝากอื่น ๆ โดยตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนจะรวมอยู่ในประเภทเงินรับฝากประจำ 3. รายการเงินสำรองประกันชีวิต หมายถึงเงินสำรองของกิจการประกันชีวิต คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัย
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ 2. บริษัทเงินทุน 3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5. กรมการประกันภัย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=26&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
หมายเหตุ	ข้อมูลเงินฝากของธนาคารเฉพาะกิจ ปี 2528-2536 ได้แยกเป็นเงินฝากประเภทต่างๆ โดยใช้สัดส่วนตามประเภทเงินฝากของข้อมูลไตรมาส 4 ปี 2537 ของธนาคารเฉพาะกิจ

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6883